

**PHỤ LỤC 01: GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ CỦA DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ**  
(Kèm theo Văn bản số: /SKHĐT-XTĐT ngày tháng năm 2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

STT	Doanh nghiệp/Hợp tác xã	Nội dung	Kết quả	Ghi chú
1		Đề xuất lãnh đạo tỉnh quan tâm đến lĩnh vực được liệt kê như thành lập Tổ/Ban chỉ đạo; Xây dựng các cao tốc nối Kon Tum đi các tỉnh, thành phố; bản đồ số về đầu tư được tích hợp trên trang thông tin điện tử.	Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời trực tiếp tại Chương trình về vấn đề được liệt kê và giao thông;  Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và HTKN trình bày về Bản đồ số các dự án đầu tư.	
2	<b>Hội Doanh nhân trẻ tỉnh</b>	Ban hành chính sách hỗ trợ Tổ hợp tác, Hợp tác xã, liên hiệp Hợp tác xã đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo; xây dựng mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải khí nhà kính; đổi mới công nghệ, tiếp nhận, cải tiến, hoàn thiện, làm chủ công nghệ thông qua các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, tư vấn, tìm kiếm, giải mã, chuyển giao công nghệ; xác lập, quản lý, khai thác, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ.	Sở Khoa Học và Công Nghệ đã trả lời bằng Văn bản số 347/SKH-CN-QLCN ngày 11/3/2024.	
3	<b>Ông. Nguyễn Ngọc Minh- Hợp tác xã Tín Đức</b>	Hợp tác xã Tín Đức (HTX) được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Đăk Vang, Sa Loong, Ngọc Hồi, Kon tum. Đất hiện tại là đất "Trồng cây hàng năm khác". Do nhu cầu trong việc phát triển nông nghiệp sạch, tạo công ăn việc làm cho người dân cũng như sơ chế nông sản tại địa phương nên HTX muốn chuyển mục đích sử dụng đất trên qua đất "Nông nghiệp khác" để có thể xây dựng Kho bãi, sân phơi, nhà nghỉ cho công nhân ... nhưng lại không phù hợp với quy hoạch đã được UBND Tỉnh Kon Tum phê duyệt trong thời điểm hiện tại. Như vậy, qui trình xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất của HTX như thế nào và mất thời gian bao lâu?	Sở Tài nguyên và Môi trường đã trả lời tại Chương trình và đề nghị UBND huyện Ngọc Hồi lưu ý đưa vào điều chỉnh Quy hoạch đất của huyện giai đoạn 2021-2025.	

4	<b>Ông. Hoàng Cảnh Dương (Là chủ dự án đầu tư: Trồng Cây Kiwi Trên Xứ Lạnh Măng Đen)</b>	Trong quá trình điều chỉnh Chủ trương dự án đầu tư, Chủ dự án gặp các khó khăn khách quan về: Xây dựng các công trình phụ trợ; việc trồng xen các cây khác (không có trong chủ trương đầu tư) vào cây chủ lực; giao thông khó khăn để vận chuyển hàng hoá vào các thời điểm lễ tết để tiêu thụ hàng hoá...	Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trả lời doanh nghiệp tại Chương trình	
5	<b>Hà Thị Duân – Hộ sản xuất kinh doanh</b>	Hiện tại gia đình tôi trồng dâu tây theo hướng hữu cơ, đồng thời sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển du lịch. Mong muốn của bản thân được sự quan tâm hỗ trợ từ các Quỹ khởi nghiệp, Quỹ đầu tư, Quỹ hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ... của tỉnh và các cấp, để trong thời gian tới tôi có nguồn vốn xây dựng nhà vòm vườn ươm giống và đầu tư hệ thống nước tưới, phủ bạt đảm bảo chất lượng hơn.	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Trung tâm Xúc tiến đầu tư và HTKN trả lời trực tiếp tại Chương trình đối tượng là <i>Hộ kinh doanh</i> không thuộc diện hỗ trợ của các Quỹ.	